

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

Số: 8875/UBND-VP

V/v trả lời một số kiến nghị của
cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội
đồng nhân dân thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhận được Báo cáo số 222/BC-HĐND ngày 08/11/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết một số kiến nghị mà cử tri quan tâm nhiều với kết quả như sau:

Câu 2 + Câu 92: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư thêm nhà vệ sinh trên đường Phạm Văn Đồng khu vực Vĩnh Hải, Vĩnh Phước (Cử tri Vĩnh Hải, Vĩnh Phước). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

UBND thành phố Nha Trang đã bố trí kinh phí cho Đội Thanh niên Xung kích để di dời, lắp đặt 02 nhà vệ sinh thông minh miễn phí, trụ nước uống công cộng miễn phí (tại phía Đông đường Phạm Văn Đồng, đối diện Trường Đại học Khánh Hòa, thuộc địa bàn phường Vĩnh Hải, Vĩnh Phước) để phục vụ cho nhân dân. Tuy nhiên khi thực hiện thủ tục xin cấp phép thi công lắp đặt hệ thống nước máy băng qua đường Phạm Văn Đồng theo quy định thì Sở Giao thông yêu cầu khoan ngầm.

UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 6337/UBND-TNXK ngày 19/9/2017 kiến nghị phương án đào cắt mặt đường bê tông nhựa. Ngày 16/10/2017 Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2249/SGTVT-QLKCHTGT chấp thuận cho phép đào cắt mặt đường.

Hiện nay Đội Thanh niên Xung kích đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 02 nhà vệ sinh thông minh và trụ nước uống công cộng miễn phí tại vị trí trên trong cuối tháng 12/2017.

Câu 3: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cho Công an thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu vì hiện nay giải quyết còn chậm trễ hơn so với trước kia (Cử tri Vĩnh Hải). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Trước đây, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an thành phố Nha Trang bố trí 05 ô tiếp dân hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đăng ký thường

trú của 27 xã, phường vào các ngày thứ 2, thứ 4, sáng thứ 6 và sáng thứ 7. Mỗi ô cửa bố trí 01 cán bộ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho công dân theo từng xã, phường. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, còn một số tồn tại, vướng mắc cho công dân, cụ thể: Công an thành phố Nha Trang chưa thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ khẩu vào tất cả các ngày trong tuần nên khó khăn cho công dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục đăng ký thường trú; chưa giải quyết khoa học trong việc tiếp nhận và trả kết quả nên trong một ngày, khi một cán bộ vừa thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thì những trường hợp công dân chỉ đến nhận kết quả đăng ký thường trú phải ngồi chờ đợi rất lâu mới nhận được kết quả, do cán bộ phải hướng dẫn hồ sơ cho những người đến trước, việc hướng dẫn mất rất nhiều thời gian vì nhận thức của mỗi người dân khác nhau, không phải ai cũng có thể hiểu và khai đúng, đầy đủ các biểu mẫu theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện đề án thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại thành phố Nha Trang, từ ngày 30/11/2016 Công an thành phố Nha Trang đã thay đổi quy trình tiếp nhận và giải quyết hộ khẩu cho công dân, bố trí 02 cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, 02 cán bộ đề xuất và giải quyết hồ sơ, 01 cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập sinh theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi và Quy trình đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. Đồng thời, phân chia lại thời gian tiếp nhận hồ sơ hộ khẩu vào các ngày thứ 2, thứ 4, sáng thứ 6, sáng thứ 7 và trả kết quả vào các ngày thứ 3 và thứ 5. Với phương pháp bố trí hợp lý, khoa học đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết đăng ký thường trú cho công dân.

Đội CSQLHC và TTXH giải quyết đăng ký thường trú cho công dân theo đúng quy định của Luật cư trú, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật cư trú; Nghị định 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư 35, 36, 61/2014/TT-BCA của Bộ Công an về đăng ký cư trú.

- Căn cứ Điều 10 Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú: Thời hạn giải quyết đăng ký thường trú là 15 ngày làm việc.

- Căn cứ Điều 14 Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú: Thời hạn giải quyết tách hộ khẩu là 07 ngày làm việc.

Câu 13: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết cấp nước sinh hoạt cho 06 hộ còn lại của người dân thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Đề giải quyết cấp nước cho 06 hộ dân tại thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 7666/UBND-VP ngày 08/01/2017 đề nghị Công ty CP Cấp Thoát nước Khánh Hòa hỗ trợ giải quyết cấp nước cho 06 hộ dân xã Vĩnh Trung.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trung tại văn bản số 668/UBND ngày 11/12/2017 thì hiện nay Công ty đã triển khai thi công hoàn thành tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt với chiều dài 265 mét ống chính và đầu nối cấp nước sinh hoạt của Nhà máy nước Võ Cảnh cho 06 hộ dân trên.

Câu 16: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có phương án hỗ trợ 60% giá trị vật tư kiến trúc cho người dân có nhà xây dựng sau thời điểm năm 2007, bị giải tỏa bởi dự án Đường Nha Trang - Diên Khánh (Cử tri xã Vĩnh Trung). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Nội dung trên UBND tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ giải quyết đối với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã Vĩnh Trung, như: Đường Nha Trang - Diên Khánh, Khu đô thị Phúc Khánh 1, Khu đô thị Vĩnh Trung. Theo đó, UBND thành phố đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ 60% giá trị vật tư kiến trúc cho người dân có nhà xây dựng sau thời điểm năm 2007 như nội dung cử tri đã đề cập.

Câu 22: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc thu phí vệ sinh không hợp lý vì trên các tuyến phố có công nhân quét dọn, còn ở nông thôn chỉ thu gom rác mà thu phí bằng nhau (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Theo Luật Phí và Lệ phí, kể từ năm 2017, phí vệ sinh sẽ chuyển thành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải.

Mức giá dịch vụ vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang được tính toán trên cơ sở ngân sách nhà nước chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, các dịch vụ công cộng khác như quét đường, quét hè, công viên, bãi biển,... được xem như phúc lợi người dân được hưởng không đưa vào chi phí để tính toán giá dịch vụ vệ sinh.

Mặt khác, hiện nay UBND thành phố Nha Trang hợp đồng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang để thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang với tổng kinh phí là 120 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng phí vệ sinh thu được chỉ đạt 34 tỷ đồng, ngân sách thành phố phải bù đắp 86 tỷ/năm. Do đó với mức thu giá dịch vụ vệ sinh như hiện nay, ngân sách thành phố bù đắp rất lớn.

Câu 24: Đề nghị Công an thành phố xử lý tình trạng trộm cắp, cướp giật, mất an ninh, diễn ra phức tạp và việc quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trên 2 thôn Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2 (Cử tri xã Vĩnh Ngọc). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

* Về xử lý tình trạng trộm cắp, cướp giật, mất an ninh

Trong năm 2017, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chủ yếu là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc tự quản lý, bảo vệ tài sản như đeo túi xách đựng tài sản có giá trị lớn trên vai, để xe máy nơi không người trông coi; khóa cửa nhà được lắp tại những vị trí dễ phá, mở khi chủ nhà đi vắng.

Theo số liệu của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an thành phố, trong năm 2017, tiếp nhận: 05 vụ cướp tài sản (điều tra 05 vụ - 10 đối tượng; khởi tố 05 vụ - 10 bị can); 18 vụ cướp giật tài sản (điều tra 14 vụ - 19 đối tượng, mở rộng điều tra 03 vụ; khởi tố 17 vụ - 18 bị can); 80 vụ trộm cắp tài sản trong đó: 22 vụ trộm cắp tài sản nơi công cộng (điều tra 22 vụ - 30 đối tượng, mở rộng: 09 vụ; khởi tố 20 vụ - 28 bị can); 24 vụ trộm nhà (điều tra 21 vụ - 20 đối tượng, mở rộng: 02 vụ; khởi tố 18 vụ - 14 bị can); 34 vụ trộm cắp xe máy (điều tra 30 vụ - 46 đối tượng, mở rộng 24 vụ; khởi tố 31 vụ - 43 bị can).

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trộm cắp tài sản, Công an thành phố đã tăng cường công tác phối hợp xây dựng nhiều kế hoạch tấn công tội phạm, tập trung vào tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá những ổ, nhóm tội phạm trộm cắp tài sản để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trong giai đoạn hiện này còn gặp khá nhiều khó khăn như: do áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội quy định của Bộ luật Hình sự 2015 nên Viện kiểm sát thường ít phê chuẩn việc giam giữ đối với nhóm tội phạm nghiêm trọng, mà số đối tượng này thường là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án tiền sự nên sau khi được bảo lãnh, đối tượng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu, đối phó với Cơ quan Công an.

* Về công tác quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trên 02 Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2, Vĩnh Ngọc:

Trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc có 5.457 hộ với 22.312 nhân khẩu. Trong đó: thường trú có 4.439 hộ với 19.069 nhân khẩu; tạm trú có 1.018 hộ với 3.243 nhân khẩu.

Địa bàn xã có 10 thôn bị ngăn cách bởi Sông Cái nên giao thông qua lại và quản lý của lực lượng Công an xã qua 03 thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn

Nghê 2 là khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão (cầu Phú Kiếng nổi giữa trụ sở Công an xã với 03 thôn trên bị tháo gỡ). Hơn nữa, trên địa bàn thôn 02 thôn Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 có 02 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang và trường Đại học Thái Bình Dương nên lượng sinh viên tạm trú khá đông nên phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đồng thời, lực lượng Công an xã và Đội an ninh xung kích tự quản thôn Hòn Nghê 1 phối hợp thường xuyên tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn xã, lên danh sách các hộ kinh doanh phòng trọ để vận động các gia đình có phòng trọ cho thuê lắp đặt camera nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Kết quả cụ thể trong năm 2017: đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập tổ công tác kiểm tra tạm trú đối với 55 hộ kinh doanh cho thuê với 312 phòng – 622 nhân khẩu (đa số là sinh viên). Kiểm tra tạm trú 55 lượt, phát hiện và xử lý 03 trường hợp với số tiền 800.000 đồng, nhắc nhở 20 trường hợp. Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 06 nhà nghỉ, 01 khách sạn, 04 cơ sở kinh doanh gas, 09 cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê, 15 cơ sở kinh doanh internet. Phát hiện 01 trường hợp vi phạm, tiến hành nhắc nhở cảnh cáo.

Trong thời gian tới, Công an xã Vĩnh Ngọc sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu tạm trú – tạm vắng trên toàn địa bàn, đặc biệt là đối với 02 thôn nói trên.

Câu 28: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra công tác quản lý đất công, đất 5%, đất ao, hồ, đầm trên địa bàn xã bị lấn chiếm để có biện pháp xử lý (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất công tại xã Vĩnh Thạnh, Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn Thanh tra và có Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 20/01/2017 về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công (đất công ích, đất chưa giao, đất chưa sử dụng) do UBND xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh quản lý. Theo đó, UBND tỉnh đã có Thông báo số 148/TB-UBND ngày 14/3/2017 về kết luận về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công do UBND 2 xã trên quản lý. Thực hiện Thông báo kết luận trên của UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang đã có Công văn số 2525/UBND-VP ngày 03/5/2017 và Công văn số 3695/UBND-VP ngày 16/6/2017 yêu cầu UBND xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan và khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý đất công tại địa phương được nêu tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 20/01/2017 của Thanh tra tỉnh. Theo đó, UBND xã Vĩnh Thạnh đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý sử dụng đất công.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành công văn số 4725/UBND-TNMT ngày 21/7/2017 chỉ đạo chung cho UBND các xã, phường

và các phòng, ban thuộc thành phố Nha Trang căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của đơn vị thực hiện:

- Nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/10/2015 của UBND thành phố Nha Trang về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trích lục, trích đo địa chính, hợp xét và lập hồ sơ quản lý quỹ đất công ích và đất nông nghiệp trên địa bàn quản lý theo Kế hoạch số 893/UBND-TNMT ngày 29/02/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm kê thực địa tình trạng sử dụng các thửa đất công ích, đất chưa sử dụng trên địa bàn thành phố Nha Trang. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bổ sung, cập nhật biến động (số thửa đất, diện tích...) vào hồ sơ quản lý đất công ích, đất nông nghiệp do địa phương quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì tập hợp, củng cố hồ sơ chuyển UBND thành phố Nha Trang (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xử lý theo quy định.

Câu 30: Đề nghị thành phố xem xét việc duy trì hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp của xã Vĩnh Thạnh. Vì hiện nay bộ máy hoạt động công kênh: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và 01 nhân viên kế toán, nhưng hợp tác xã hoạt động chỉ dịch vụ cây ruộng và khi thu tiền thì phải trích 15% để chi trả lương cho bộ máy quản lý như trên là không hiệu quả (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Luật HTX năm 2012; Nhà nước: “Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.” Đại hội xã viên HTX có quyền quyết định cao nhất.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Tiêu chí số 13 quy định: “Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững”.

Xét hoạt động dịch vụ cho xã viên, HTX Nông nghiệp Vĩnh Thạnh ngoài dịch vụ cây, còn có dịch vụ thủy lợi. Trạm bơm điện xã Vĩnh Thạnh do HTX đầu tư từ năm 2001 nguồn vốn ngoài ngân sách; kênh mương hạng 3 trên địa bàn xã do HTX đầu tư có đóng góp của xã viên 22% kinh phí ngoài hệ thống kênh chính liên xã, liên huyện. Nhu cầu dịch vụ cho 02 khâu sản xuất tại xã do HTX đảm nhận là tất yếu. Bộ máy HTX hiện nay gồm: Hội đồng quản trị 03

người (trong đó có 01 giám đốc, 02 ủy viên, không có Phó GD), kế toán và thủ quỹ là phù hợp.

Vì những lẽ trên, xã Vĩnh Thạnh phải duy trì hoạt động của HTX Nông nghiệp.

Câu 32: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Cầu Bè với đường 23/10 (Cử tri xã Vĩnh Thạnh). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Hiện nay, đường 23/10 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa quản lý. Vì vậy việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Cầu Bè với đường 23/10 theo ý kiến cử tri xã Vĩnh Thạnh nêu trên thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, UBND thành phố đã có văn bản 8589/UBND-QLĐT ngày 08/12/2017 đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nêu trên.

Câu 43: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc đền bù dự án dải cây xanh cách ly nhà máy tách công thuốc lá thì Trung tâm phát triển quỹ đất áp giá về cốt nền lấy mốc cốt nền 60cm là không hợp lý vì qua quá trình nâng đường người dân phải nâng đất trong vườn lên khi Trung tâm phát triển quỹ đất đo đạc thì hiện trạng cốt nền dưới 60cm rồi áp giá theo hiện trạng là cứng nhắc. Đề nghị có hướng giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Phương). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Theo phản ánh của các trường hợp bị thu hồi đất để thực hiện dự án trong các buổi đối thoại giải quyết đơn, vận động, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị (là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định vật kiến trúc trong công tác bồi thường), UBND xã Vĩnh Phương và các trường hợp có ý kiến để kiểm tra tại thực địa. Theo đó, các trường hợp đủ điều kiện (cốt nền $\geq 0,6m$) theo danh mục quy định tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì đều đã được UBND thành phố phê duyệt kinh phí điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Câu 48: Đường Thống Nhất không có biển báo cấm đậu đỗ xe ô tô nên xe ô tô đậu đỗ nhiều gây cản trở giao thông, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường Phương Sài). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Qua kiểm tra, UBND thành phố Nha Trang nhận thấy hiện nay trên đường Thống Nhất đã thực hiện cấm tất cả xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông trên đường Thống Nhất theo hướng từ ngã 4 đường Thống Nhất – Quang Trung đến Mã Vòng; vì vậy đã hạn chế được lượng xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông một chiều trên đường Thống Nhất. UBND thành phố Nha Trang nhận thấy không cần thiết phải lắp đặt biển báo cấm đỗ xe trên đường Thống Nhất.

Việc đỗ xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Giao thông đường bộ theo đó người điều khiển phương tiện không được dùng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: Bên trái đường một chiều; Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt; song song với một xe khác đang dừng, đỗ; trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường...

Trong thời gian tới, UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thành phố và Tổ công tác liên ngành thành phố Nha Trang do phòng Quản lý Đô thị chủ trì tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường Thống Nhất.

Câu 49: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (Cử tri phường Phương Sơn). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; trong đó giao UBND thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư; Qui mô dự án giai đoạn 1 là 3ha; tổng mức đầu tư 103,197 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong Quý 1 năm 2018.

Về tiến độ xây dựng, dự kiến từ nay đến Quý 2 năm 2018 hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Công trình sẽ thi công trong năm 2019.

Câu 56: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự tại dọc đường Trần Phú do một số thanh niên tụ tập ăn nhậu về khuya (Cử tri phường Phước Tân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác liên ngành ca 2 và ca 3 tuyến Trần Phú và Phạm Văn Đồng để giữ gìn trật tự và lập lại trật tự an toàn giao thông. Qua theo dõi, không có tình trạng thanh niên tụ tập ăn nhậu trên tuyến đường Trần Phú. Riêng tuyến công viên, bãi cát thỉnh thoảng vẫn có một số thanh niên, hộ gia đình và du khách lợi dụng đêm khuya lén lút tổ chức ăn uống. Đối với những trường hợp này, khi phát hiện, Đội Thanh niên xung kích kiên quyết xử lý ngay không để tái diễn. Trong quá trình kiểm tra xử lý đã thu giữ nhiều bật và loa dùng để ca hát, tổ chức ăn uống.

Hiện nay, Đội Thanh niên xung kích thường xuyên kiểm tra và kịp thời ngăn chặn nên tình trạng này đã giảm hẳn.

Câu 57: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu cho sát nhập cơ sở 2 (mới xây dựng) của Trường Mầm non Bình Khê tại đường Chi Lăng vào chung với Trường Mầm non Phước Tân để phù hợp quy mô và tiêu chuẩn tối

thiếu của trường Mầm non (Cử tri phường Phước Tân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chuyển giao điểm phụ (mới xây dựng lại) tại đường Lê Chân thuộc địa bàn phường Phước Tân (không phải đường Chi Lăng) của trường Mầm non Bình Khê cho trường mầm non Phước Tân quản lý, sử dụng. Việc bàn giao sẽ được tiến hành vào tháng 6/2018 để trường Mầm non Phước Tân tiến hành tuyển sinh năm học 2018-2019.

Câu 60: Việc khám sức khỏe cho người tham gia 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện nay đa phần là những người già yếu không đi lại được nhưng năm nay không có bác sỹ xuống tận nhà để khám mà phải tập trung tại một nơi nên rất khó khăn, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Hàng năm, Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hưu trung cao và cán bộ 2 thời kỳ kháng chiến.

Trong năm 2017, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hưu trung cao và cán bộ 2 thời kỳ kháng chiến theo Thông báo số 72-TB/BVCSSKCB ngày 21/9/2017 về việc khám sức khỏe định kỳ từ năm 2017.

Việc có khám tại nhà hay không do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh quyết định. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, địa chỉ Tầng 1, Khu A Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để được giải đáp thắc mắc.

Câu 61: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu không thực hiện loa phường vì ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Theo Quy định tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở không quy định bỏ loa phường, mà quy định Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể nội dung, chương trình, thời điểm, thời lượng, âm thanh phát thanh phù hợp với đặc điểm riêng có của từng địa phương, cơ sở; đảm bảo các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của hệ thống thông tin cơ sở.

Vì vậy, thời gian qua, UBND thành phố đã giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường xem xét ban hành quy định hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở, trên cơ sở giảm bớt số lượng loa truyền thanh ở các phường, tăng số lượng loa ở các xã. Riêng phường Tân Lập có dân số là 15.347 người với 17 tổ dân phố, theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND phường Tân Lập về ban hành Quy chế của Đài Truyền thanh cơ sở là lắp đặt 10 cụm loa, UBND

thành phố nhận thấy là phù hợp. Thành phố sẽ tiếp tục nghiêm cứu, kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Truyền thông và Truyền thông xem xét tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh phường.

Câu 62: Hiện nay tình trạng các lớp mầm non tổ chức sinh nhật cho các cháu rất nhiều làm ảnh hưởng đến thời gian học và tốn kém tiền của phụ huynh học sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh (Cử tri phường Tân Lập). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Qua kiểm tra, việc tổ chức sinh nhật cho trẻ tại trường, lớp mầm non không được quy định trong chương trình Giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo không chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều năm qua tại các trường, lớp mầm non có tổ chức sinh nhật cho trẻ. Thời gian tổ chức thường được thực hiện mỗi tháng một lần cho tất cả các cháu có sinh nhật trong tháng và được kết hợp trong hoạt động “Bé tập làm nội trợ” hoặc sinh hoạt chiều nên không ảnh hưởng đến thời gian học của trẻ. Kinh phí tổ chức được trích từ tiền ăn trong ngày của trẻ (kinh phí tổ chức bé tập làm nội trợ), các bé được thực hiện chế biến món ăn theo hướng dẫn của cô, múa hát, vẽ tranh... để làm quà tặng các bạn có sinh nhật.

Để không làm ảnh hưởng đến thời gian, kinh phí của phụ huynh trong việc tổ chức sinh nhật cho trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường, lớp mầm non không tổ chức sinh nhật cho các cháu trong giờ học chính khóa tại trường.

Câu 65: Dự án khu dân cư Hòn Ró II khi triển khai năm 2001 có 78 hộ, năm 2005 thống kê lại có 105 hộ, nhưng đến khi tái định cư giai đoạn cuối cùng, đền bù gần 400 hộ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại vì sao có sự tăng số hộ dân cao như vậy để trả lời cho nhân dân biết (Cử tri xã Phước Đồng). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Dự án Khu tái định cư Hòn Ró II tại xã Phước Đồng được triển khai bắt đầu từ năm 2001 đến năm 2006, được giao cho Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hoà (nay là Ban QLDA Đầu tư XD các CT Giao Thông Khánh Hoà) phối hợp với UBND thành phố Nha Trang tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến năm 2007, dự án được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hoà tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho đến nay.

Ngày 31/01/2008, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hoà tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Ban QLDA các CT Trọng điểm Khánh Hoà để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Theo đó, Trung tâm nhận bàn giao 325 hồ sơ giải toả của các hộ dân bị ảnh hưởng giải toả dự án được thiết lập từ những năm 2001, 2002 và các hồ sơ pháp lý, các giấy tờ liên quan khác. Đến năm 2009, năm 2010 có phát sinh 11 hồ sơ giải toả là do tách thửa đối với các trường

hợp giải toả là con của hộ ông Võ Chung và con của hộ ông Huỳnh Văn Thơm. Tổng số trường hợp giải toả dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II là 336 trường hợp.

Như vậy, việc thiết lập hồ sơ giải toả của các hộ dân thuộc dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II tại xã Phước Đông cơ bản được thực hiện từ năm 2001 đến 2007 gồm có 325 trường hợp. Đến thời điểm hiện nay tổng số trường hợp được xem xét giải quyết đất tái định cư là 336 trường hợp.

Câu 70: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho kiểm tra lại bờ kè ở khu Tái định cư Thủy Tú vì mùa mưa lũ sắp đến rất dễ sạt lở (Cử tri xã Vĩnh Thái). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Khu vực bờ tiếp giáp phía Tây Nam sông Tắc qua địa phận xã Vĩnh Thái và kéo dài đến Vĩnh Trung được chia làm 02 đoạn:

Đoạn 1: Tiếp giáp khu tái định cư dự án chỉnh trị sông Tắc (thôn Thủy Tú) đã được Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa đầu tư kè lát mái và đường bê tông dọc kè đưa vào sử dụng từ năm 2016. Thời điểm kiểm tra ngày 6/12/2017 không phát hiện điểm hư hại và có nguy cơ sạt lở.

Đoạn 2: Tiếp giáp đoạn 1 từ thôn Thủy Tú xã Vĩnh Thái kéo dài đến thôn Đồng Nhon xã Vĩnh Trung thuộc phạm vi dự án hệ thống kênh thoát lũ từ đầu cầu Phú Vinh về đến cầu Sông Tắc đang được triển khai thi công và có kết cấu là kè mái đất. Thời điểm kiểm tra ngày 6/12/2017 không phát hiện điểm hư hại và có nguy cơ sạt lở.

Câu 74: Việc nhận tiền chính sách hàng tháng qua bưu điện gây khó khăn cho người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét kiến nghị (Cử tri xã Vĩnh Hiệp). **Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:**

Thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc mở rộng thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017, thành phố Nha Trang tiến hành thí điểm chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua dịch vụ bưu điện tại 9 xã, phường: Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Phước Hải, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc.

Qua sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua dịch vụ bưu điện có một số thuận lợi và tồn tại như sau:

- Thuận lợi: giảm tải được công việc cho cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội, tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu chuyên môn.

- Tồn tại: thời gian, địa điểm chi trả chưa hợp lý, phương pháp chi trả chưa khoa học.

Để đảm bảo cho việc thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng quy định, UBND thành phố đã có Công văn số 6913/UBND-LĐT BXH trình UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm chi trả tại 09 xã, phường đến hết tháng 12/2017 và sẽ triển khai thực hiện chi trả tại 18 xã, phường còn lại từ tháng 01/2018.

Đối với chi trả trợ cấp chính sách người có công, hiện nay chưa thực hiện chi trả qua bưu điện. Khi có quyết định triển khai thực hiện của tỉnh, UBND thành phố sẽ thông báo đến cử tri được biết.

Câu 78: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần sông Đà có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trong chợ và trước cổng chợ Đầm sau khi tan chợ đầu mỗi buổi sáng vào thời gian sớm hơn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay, vệ sinh chợ rất chậm, gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị (Cử tri phường Xương Huân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Công ty Cổ phần sông Đà đã ký hợp đồng dọn vệ sinh và rác thải toàn bộ khu vực chợ Đầm với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. Vấn đề thu dọn vệ sinh sớm hơn tại khu vực kinh doanh đêm phía trước chợ Đầm đã được Công ty Cổ phần Môi trường đô thị chấp nhận, thực hiện vào 6 giờ sáng hàng ngày do thời gian kinh doanh chợ đêm kéo dài đến sau 5 giờ 30 phút sáng.

Câu 79: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do tập kết rác tại khách sạn Bavico gần trụ sở của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Cử tri phường Xương Huân). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Về vấn đề trên, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Xương Huân, Tổ trưởng Tổ 1 Duy Thanh kiểm tra hiện trạng thực tế khu vực Khách sạn Bavico gần trụ sở của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vào ngày 24/11/2017, kết quả: không có tình trạng tập kết rác tại khách sạn Bavico gần trụ sở của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị như nội dung phản ánh; rác thải sinh hoạt phát sinh của khách sạn được tập kết tại phòng chứa rác ở tầng hầm của khách sạn Bavico theo đúng hồ sơ môi trường được duyệt.

Theo ý kiến của UBND phường Xương Huân và Tổ trưởng Tổ 1 Duy Thanh, trong thời gian gần đây và trong các buổi họp dân phố không nhận được phản ánh của người dân về vấn đề tập kết rác thải của khách sạn gây ô nhiễm môi trường.

Câu 81: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên cử cảnh sát giao thông chốt trực tại khu vực Mã Vòng vào giờ cao điểm để điều khiển giao thông tránh ùn tắc (Cử tri phường Vạn Thạnh). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Đội Cảnh sát giao thông – Công an thành phố đã phân công lực lượng đứng chốt điều hòa giao thông tại chốt Mã Vòng hằng ngày vào giờ cao điểm, sáng từ 06h30 - 07h30 và chiều từ 16h30 đến 17h30. Ngoài ra còn tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực Mã Vòng. Kết quả (từ 01/10 đến 21/11/2017): đã lập biên bản 35 trường hợp (19 mô tô, 16 ô tô) vi phạm TTATGT tại khu vực Mã Vòng. Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông – Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì đứng chốt nhằm đảm bảo giao thông thông suốt tại chốt nói trên.

Câu 91: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tình trạng kẹt xe tại Tháp Bà vào giờ cao điểm (Cử tri phường Vĩnh Phước). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Do sự gia tăng nhanh của lưu lượng phương tiện giao thông mà cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố không kịp đáp ứng nhất là chiều rộng đường Tháp Bà hẹp nên tình trạng giao thông trên tuyến có lúc còn chưa được thông suốt. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Nha Trang đã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến 2/4, Phạm Văn Đồng, Tháp Bà điều hòa giao thông và xử lý vi phạm TTATGT.

Câu 95: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông bố trí cảnh sát giao thông chốt trực tại các khu vực trọng điểm thường hay đông đúc xe trong những giờ cao điểm (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Nha Trang đã thường xuyên, định kỳ tổ chức công tác đứng chốt điều hòa giao thông hằng ngày vào các giờ cao điểm sáng từ 06h30 - 07h30 và chiều từ 16h30 đến 17h30 tại các chốt như: Mã Vòng, Trần Phú, Ngã 6, Ngã 7, Nguyễn Thiện Thuật - Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân - Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng - Quang Trung và trước một số trường học trên địa bàn thành phố như: trường tiểu học Lộc Thọ, Phước Tiến, Phương Sài, Tân Lập, trường Thái Nguyên... Tuy nhiên quân số của Đội Cảnh sát giao thông có hạn và địa bàn thành phố Nha Trang rộng do đó chưa thể phân công lực lượng đáp ứng kịp yêu cầu. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố sẽ nghiên cứu tập trung chỉ đạo phân công cán bộ chiến sỹ tăng cường đứng chốt điều hòa vào những giờ cao điểm.

Câu 96: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra và chấn chỉnh việc thu tiền xã hội hóa (400.000đ/cháu) tại trường Mầm non 3/2 vì đầu năm đã

đóng nhiều khoản tiền (Cử tri phường Lộc Thọ). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ vấn đề trên. Qua xác minh như sau:

Nhà trường đã tiến hành họp Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh các lớp để lấy ý kiến thực hiện chủ trương xã hội hoá tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm đồ chơi ngoài trời và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy. Trường đã thông qua bảng kế hoạch công việc và niêm yết bảng dự trù kinh phí (có biên bản và danh sách từng phụ huynh ký tên lấy ý kiến), tại thời điểm này nhà trường chỉ lấy ý kiến phụ huynh chứ chưa thu tiền.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng cơn bão số 12 gây ra, tình hình phụ huynh rất khó khăn và bị thiệt hại rất lớn do đó nhà trường đã thống nhất với Ban đại diện Cha mẹ học sinh thông báo đến toàn thể Phụ huynh 09 lớp không thực hiện chủ trương xã hội hoá trong năm học 2017-2018 nữa.

Câu 111: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại các khoản thu vệ sinh và giữ xe của trường THCS Trần Nhật Duật (Cử tri phường Phước Hòa). Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ vấn đề trên. Qua xác minh như sau:

1. Về khoản thu vệ sinh

Để đảm bảo vệ sinh chung của học sinh trong nhà trường, trong buổi họp ban đại diện trường, một số phụ huynh có ý kiến nên thuê người để hỗ trợ cho nhân viên phục vụ quét dọn nhà vệ sinh của học sinh. Tuy nhiên, thực hiện Công văn số 813/GDDT-KTra ngày 31/7/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đồng phục, các khoản thu, mua bán trong trường năm học 2017 – 2018 trong đó có nội dung: Không được thu tiền của PHHS để thuê Bảo vệ, phục vụ, khoản thu này chờ hướng dẫn của các cấp.

Vì vậy nhà trường thực hiện đúng công văn, không thu tiền thuê người dọn nhà vệ sinh học sinh. Hiện nay chỉ có 01 phục vụ trong biên chế nhà trường thực hiện toàn bộ vệ sinh chung của học sinh và giáo viên

2. Về khoản thu tiền giữ xe

a) Đối với học chính khóa:

+ Buổi sáng từ 6h45-11h15;

+ Buổi chiều từ 12h45-17h15;

+ Học thể dục chéo buổi,

Nhà trường không thu tiền giữ xe của học sinh trong giờ học trên

b) Đối với dạy thêm, học thêm buổi tối:

Nhà trường tổ chức dạy thêm tại trường từ 17h30-20h45, đây là thời gian ngoài giờ, vì thế để đảm bảo an toàn xe của học sinh nhà trường đã thuê người trông giữ xe cho học sinh và thu tiền giữ xe với mức thu: 500đ/ xe đạp và 1000đ/xe đạp điện trong suốt buổi học. Mức thu này được thông qua tại cuộc họp Ban đại diện các lớp ngày 21/10/2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận thấy khoản thu trên không có trong quy định nên đã có Công văn số 1457/GDĐT-TV ngày 28/11/2017 về việc chấn chỉnh việc thu tiền giữ xe đạp của học sinh với nội dung đề nghị các trường chấm dứt việc thu khoản thu này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Thành ủy;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, công ty thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, Hiếu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Thọ